



DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐÁP QUỐC GIA ĐẠT HÀNG ĐỀ TUYỂN CHỌN

(Kèm theo Quyết định số 2432/QĐ-BKHCN ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

TT	Tên nhiệm vụ	Định hướng mục tiêu	Yêu cầu đối với kết quả	Phương thức tổ chức thực hiện
1	<p>Ứng dụng sử dụng khoa học dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo trong việc xây dựng mô hình can thiệp chăm sóc dinh dưỡng tối ưu và nâng cao thể lực cho thanh niên Việt Nam.</p>	<p>1. Cơ sở lý luận và thực tiễn nghiên cứu xây dựng các mô hình can thiệp chăm sóc dinh dưỡng tối ưu và nâng cao thể lực và cho thanh niên Việt Nam.</p> <p>2. Thực trạng và nhu cầu phát triển thể lực và dinh dưỡng trong các đối tượng thanh niên thuộc một số nhóm ngành nghề trọng điểm phát triển.</p> <p>3. Xây dựng mô hình can thiệp có tính chuyên biệt, cá thể hóa và bền vững thông qua sử dụng công nghệ khoa học dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo, gắn kết gia đình, cộng đồng, chăm sóc dinh dưỡng và chiến lược tập luyện góp phần cải thiện thể chất thanh niên Việt Nam, đáp ứng đòi hỏi công việc.</p>	<p><i>1. Yêu cầu đối với nội dung của sản phẩm:</i></p> <p>1.1. Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện của đề tài đáp ứng yêu cầu về mục tiêu nghiên cứu đặt ra.</p> <p>1.2. Bộ số liệu lớn về các tham số liên quan đến phát triển thể trạng thanh niên Việt Nam.</p> <p>1.3. Các công thức chăm sóc và bổ sung dinh dưỡng tối ưu.</p> <p>1.4. Các mô hình can thiệp cộng đồng có tính chi phí - hiệu quả và bền vững (giới hạn trong một số ngành nghề).</p> <p>1.5. Các khuyến nghị chính sách nâng cao thể lực và chăm sóc dinh dưỡng tối ưu cho thanh niên Việt Nam.</p> <p><i>2. Yêu cầu về hình thức và địa chỉ sử dụng sản phẩm:</i> Xác định rõ hình thức và địa chỉ sử dụng sản phẩm cụ thể của Đề tài.</p> <p><i>3. Yêu cầu về phổ biến, công bố kết quả:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bản thảo sách chuyên khảo. - Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành. - Tham gia đào tạo sau đại học. 	Tuyển chọn



2	<p>Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng giải pháp nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho thanh niên Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.</p>	<p>1. Cơ sở lý luận và thực tiễn nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho thanh niên Việt Nam đáp ứng yêu cầu của tương lai việc làm trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.</p> <p>2. Thực trạng trình độ, năng lực, kỹ năng nghề nghiệp của thanh niên và khả năng đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động. Hệ thống chính sách, cơ chế, điều kiện phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho lao động ở Việt Nam; nhân tố tác động và tiềm năng phát triển...</p> <p>3. Các giải pháp nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho thanh niên, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.</p>	<p><i>1. Yêu cầu đối với nội dung của sản phẩm:</i></p> <p>1.1. Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện của đề tài đáp ứng yêu cầu về mục tiêu nghiên cứu đặt ra.</p> <p>1.2. Báo cáo đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật gắn với từng bộ, ngành về cơ chế, giải pháp nâng cao kỹ năng nghề nghiệp của thanh niên.</p> <p>1.3. Dự thảo Đề án đề xuất với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về lĩnh vực nghề nghiệp ưu tiên cho thanh niên và các giải pháp nâng cao kỹ năng nghề cho thanh niên Việt Nam đáp ứng yêu cầu tương lai việc làm trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.</p> <p><i>2. Yêu cầu về hình thức và địa chỉ sử dụng sản phẩm:</i> Xác định rõ hình thức và địa chỉ sử dụng sản phẩm cụ thể của Đề tài.</p> <p><i>3. Yêu cầu về phổ biến, công bố kết quả:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bản thảo sách chuyên khảo. - Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành. - Tham gia đào tạo sau đại học. 	Tuyển chọn
---	--	---	--	------------

